

คู่มือออนไลน์

(2 กันยายน 2560)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ผกผัน อาจทำงานได้หลายอย่าง

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า ภาวณิ เกิดวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2507 เวลา 17.45 น. สมุทรปราการ เพศหญิง

คำถามแรก การเงิน จะมีโชคลาภเข้ามาบ้างหรือไม่ มีความมั่นคงทางการเงินหรือไม่

พูดถึงเรื่องการเงินของคุณ ดูเหมือนว่า จะต้องต่อสู้มากเอาการอยู่กว่าจะมีรายได้เข้ามา และ บางครั้งรายได้ก็ไม่ค่อยแน่นอนเสียด้วย

นอกจากนี้ คุณก็ยังมีปัญหาในเรื่องการรักษาทรัพย์สินให้อยู่ หมายความว่า คุณอาจจะใช้เงินมือเติบ ใช้เงินเก่ง หรือ มีเหตุต้องทำให้ใช้จ่ายเงินอย่างไม่คาดคิด จึงทำให้ไม่ค่อยเหลือเงินเก็บ หรือ เหลือเก็บเพียง น้อย

เมื่อการหาเงิน หารายได้ไม่เข้มแข็ง ประกอบกับการเก็บเงินก็ไม่เก่ง ก็แน่นอนว่า จะต้องทำให้ คุณอาจจะมีปัญหาหนี้สินได้ ดวงชะตาแบบนี้จึงต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มาก

ดวงชะตาอีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือ ชีวิตของคุณมักจะเต็มไปด้วยการผกผัน ขึ้นๆลงๆ เหมือน ตึกตากล้มลุก บางครั้งดูเหมือนว่าดวงกำลังจะดี แต่ก็พลิกพลิกกลับกลายเป็นร้าย หรือผ่อนความโชคดีลง แต่คราวเมื่อดวงจะร้าย ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นดีได้เหมือนกัน จึงพึงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทที่สุด

พิจารณาดูดวงเกี่ยวกับโชคลาภของคุณแล้วก็พบว่า คุณไม่ค่อยมีโชคลาภแบบฟลุ๊คๆเข้ามาจะรับ หรือหากจะมีเข้ามา ก็มักจะไม่ใช่ใหญ่ และ มักจะละลายหายไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกับว่า โชคดีเข้ามาเมื่อ ใช้จ่าย แล้วโชคร้ายก็เอาออกทางมือขวา ได้มาแล้วก็ต้องหมดไป

ฉะนั้น จึงไม่แนะนำให้เล่นเสี่ยงโชค เช่น การเล่นหวย หรือ ซื้อล็อตเตอรี่

คำถามที่สอง การงาน งานสอนพิเศษ งานค้าขายจะได้ทำต่อไปหรือไม่ หรือมีโอกาสได้งานอื่น เพิ่มเติม

งานที่เหมาะสมกับดวงชะตาของคุณก็คือ งานที่ต้องใช้ดาวพุธ(๘)ให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่มี วิชาการมาเกี่ยวข้องมากๆ เช่น งานอาชีพครู นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว เลขานุการ หรือ งานที่เกี่ยวกับการ สื่อสาร หรือ การเป็นนักเขียนที่ต้องใช้จินตนาการ การเพื่อฝัน มากๆ

แต่เนื่องจากดวงชะตาของคุณเป็นดวงประเภทตุ๊กตาล้มลุก เดี่ยวดีเดี่ยวร้าย ดวงของคุณจึงสามารถทำงานได้หลายประเภท แต่ควรจะเป็นงานจะต้องมีการสัมพันธ์กับผู้คนจำนวนมากแล้วจะก่อให้เกิดผลดีกับคุณครับ

ผมคิดว่า ในเรื่องงานของคุณนั้น น่าจะผ่อนคลาย หรือ น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไปนะครับ

คำถามสุดท้าย สุขภาพโรคร้ายไข้เจ็บ โรคประจำตัว จะเป็นอย่างไร จะเป็นอุปสรรคกับชีวิตต่อไปหรือไม่อย่างไร

จุดอ่อนในดวงชะตาของคุณที่ทำให้คุณมีโอกาสเป็นโรคได้ง่ายก็คือ สายตา หัวใจ ทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมิแพ้ และ ระบบทางเดินอาหาร

นอกจากนี้ ก็จะมีจุดอ่อนตรงที่กระดูก และ เส้นเอ็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณกระดูกสันเอว หรือ กระดูกสันหลัง และ กระดูกข้อเท้า

โรคกระดูก และ เส้นเอ็น สามารถยืดเวลาของความเสื่อมได้ด้วยการรับประทานอาหารประเภทแคลเซียม ที่ราคาถูกหน่อยที่แนะนำก็คือ งาดำบด แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การหมั่นออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วๆ สลับวิ่งเหยาะๆ เพื่อเสริมสร้างมวลกระดูก และทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นเข้มแข็ง

ขอให้คุณโชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ภูวนิ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathiiti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมมีจดหมายค้างอยู่อีก 1 คิวเท่านั้น หากท่านผู้อ่านเขียนเข้ามาถามตอนนี้ ก็จะได้รับการพยากรณ์อย่างค่อนข้างเร็ว ไม่ต้องรอนาน

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ จิราวัฒน์ ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

